



จดหมายข่าว

สวส. | OARIT NEWSLETTER

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 13 ฉบับที่ 140 ฉบับประจำเดือนเมษายน 2562

มทร.อีสาน มหาสงกรานต์ ย้อนวันวานวิถีไทย



เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม มหาสงกรานต์ ย้อนวันวานวิถีไทย จัดโดย ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยสำนัก และสถาบัน ชุมชนวัดเพื่อการพัฒนารุทกกิจอย่างยั่งยืน ร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระธาตุข่อยแฮจำลอง ในขบวนที่ 6 และร่วมทำบุญสงฆ์น้ำพระเพื่อ เป็นสิริมงคล รดน้ำดำหัวผู้มีพระคุณ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง ในการประกวด ขบวนแห่นั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันชุมชนวัดเพื่อการพัฒนารุทกกิจอย่างยั่งยืน ได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 1

ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2561



เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสาน วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562 ณ อุทยานศูนย์แห่งการเรียนรู้ ชั้น 2 อาคาร 12A ในงานนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ พลเอก ดร.มารุต ลี้มเจริญ คุณเอกภพ โตมรศักดิ์ และพันตำรวจเอกหญิงแก้วมณี สุโกศล เป็นประธานในการสงฆ์น้ำพระพุทธรูป จากนั้นคณะผู้บริหารและบุคลากร สวส. ร่วมสงฆ์น้ำ พระ และรดน้ำขอพรคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนัก

สวส. เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี



เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมประกวดการจัดการความรู้ในโครงการการจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสกลนคร ในการเข้าร่วมโครงการ สำนักได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ภาคโปสเตอร์ ได้แก่ นายทิวรัช เมฆวิชัย แผนกงานระบบสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้ เรื่อง Facebook Fanpage ระบบประเมินการเรียนการสอน (Training Evaluation System) และรางวัลชมเชยภาคโปสเตอร์ ได้แก่ นายชัยวัฒน์ แดงจันทิก แผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัลชมเชย และการจัดการความรู้จากหน่วยงานภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประกวดครั้งนี้ อาทิ แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการงบประมาณโครงการ แนวปฏิบัติการติดตามทรัพยากรสารสนเทศค้างส่ง และการนำระบบจองพื้นที่บริการมาใช้เพื่อพัฒนางานบริการแผนกงานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ขอความอนุเคราะห์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี (ยกเว้นบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ตอบแบบสอบถามวิจัย

เรื่อง
**ภาพลักษณ์ในมุมมองของผู้ใช้บริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นครราชสีมา**

เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

CLICK
<https://goo.gl/HPFHpg>

QR CODE-QUESTIONNAIRES



ขอขอบคุณภาพจาก www.freepik.com

ทางคณะผู้วิจัย ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้